



ประกาศโรงพยาบาลน่าน  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ตามประกาศโรงพยาบาลน่าน ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก  
เป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖  
ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสิ้นสุดลงแล้ว โรงพยาบาลน่าน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ  
การประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ  
ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เข้ารับ  
การประเมินดังนี้

ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

หลักเกณฑ์การเลือกสรร	กำหนดวันสอบ	วิธีการประเมิน
- ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)	วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเสี้ยวดอกขาว ชั้น ๕ อาคารสิริเวชรักษ์	สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ หากผู้เข้าสอบมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก จะต้องแสดงหลักฐานการตรวจหา  
เชื้อโควิด-19 ก่อนเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ค) ระเบียบปฏิบัติ...

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพุดติดนเป็นสุภาพชน
๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ-วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้สมรรถนะ
๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้
๔. ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว
๕. ผู้เข้าสอบที่เดินทางไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตารางสอบไปแล้วเป็นเวลา ๓๐ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๖. ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด
๗. ต้องเข้าสอบกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น
๘. ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะจะต้องเข้าสอบตามตำแหน่งที่สมัคร และตามวัน เวลา ที่กำหนดใน ตารางสอบ ผู้สอบที่เข้าสอบผิดตำแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้าสอบในตำแหน่งที่สมัครอีก
๙. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

ง.) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ

โรงพยาบาลน่านจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ในวันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์รวมข่าว กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารสิริเวชรักษ์ ชั้น ๔ โรงพยาบาลน่าน และทางเว็บไซต์โรงพยาบาลน่าน <http://www.nanhospital.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายวรวิทย์ เหมอ้อนนนต์)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน

เอกสารแนบท้ายประกาศโรงพยาบาลน่าน ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นาย สุรียา จิตต์กล้า	
๒	๐๐๒	นาย วัชรพงษ์ เขยตุ้ย*	สำเนาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
๓	๐๐๓	นาย วชิระพงษ์ บัณฑิต	

หมายเหตุ สำหรับผู้สมัครที่มีสัญลักษณ์ \* ท้ายชื่อนามสกุลให้นำหลักฐานที่แจ้งในช่องหมายเหตุมายื่นในวันสอบ มิเช่นนั้นอาจไม่สามารถเข้าสอบคัดเลือกได้

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบที่มีสิทธิเข้าสอบข้างต้นนี้ โรงพยาบาลน่านได้ประกาศตามข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้าสอบ

สำหรับผู้สมัครสอบภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ไว้แล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบโปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๔ อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน ภายในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้สมัครสอบที่มีสิทธิเข้าสอบ โรงพยาบาลน่านจะประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ เพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในวันที่กำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้